
Fundarferð ársfundar Retrieverdeildar 2015  

Haldinn 15. mars 2017 í Húsnæði HRFÍ, Síðumúla 15 

Mæting 18 manns. 

  

Formaður setur fundinn. 

 

Formaður leggur til ritara og fundarstjóra 

Fundur samþykkir Þórhall Viðarsson sem fundarstjóra og Sigrúnu 

Guðlaugardóttur sem ritara. 

Þórhallur fer yfir dagskrá fundar. 

 

Farið yfir ársskýrslu fyrir árið 2016. 

Heiðar Sveinsson formaður fer yfir helstu hluta ársskýrslu sem er í heild sinni á 

vefsíðu deildar. 

Dagskrá ársins 2017 kynnt og yfirfarin. 

Fundur samþykkir ársskýrslu. 

 

Kynning á reikningum, Heiðar formaður kynnir. 

Fundur samþykkir reikninga deildar. 

 

 

Kosning til stjórnar. 

3 sæti laus. Sigrún Guðlaugardóttir, Þórhallur Atlason og Heiðar Sveinsson hafa 

lokið sínu kjörtímabili. Sigrún og Þórhallur gefa kost á sér til endurkjörs en 

Heiðar ekki. 

Kosningu hlutu Þórhallur Atlason, Kristján Smárason og Guðrún Rakel 

Svandísardóttir. 

 



 

Nefndir deildarinnar. 

Ræktunarstjórn Veiði- og Vinnunefnd Sýninganefnd 

Erla Heiðrún Benediktsdóttir Gunnar Örn Arnarsson Elsa Hlín Magnúsdóttir* 

Guðrún Rakel Svandísardóttir Ævar Valgeirsson Guðbjörg Guðmundsdóttir 

Þórhallur Viðar Atlason Ingólfur Guðmundsson Guðrún Rakel Svandísardóttir 

Jens Magnús Jakobsson Víðir Lárusson Þórgunnur Pétursdóttir 

Kristján Smárason Kristján Smárason Erla Heiðrún  

  Þórhallur Viðar Atlason   
  Vilhjálmur Kári Heiðdal   

Göngu- og skemmtinefnd Básanefnd Vefsíðunefnd 

Guðbjörg Guðmundsdóttir Svanhildur Skúladóttir* Guðbjörg Guðmundsdóttir 

Svanhildur Skúladóttir Sigrún Guðlaugardóttir Olgeir Gestsson* 

Marta Sólveig Björnsdóttir   Sólrún Dröfn Helgadóttir 

Óli Þór Árnason   Svava Guðjónsdóttir 

 

 

Veiði- og vinnunámskeið kynnt. 

Heiðar kynnir námskeið með Trond Gjotterud sem deildin stendur fyrir á árinu 

2017 (30. Júní- 2. Júlí) 

Önnur mál: 

 Óli Þór spyr um mögulega tengingu við facebook síðu frekar en vefsíðu á 

rakkalista. Sá möguleiki er í boði. 

 Jens Magnús leggur til að nafni veiðinefndar verði breytt í Vinnunefnd 

þar sem nefndin sér orðið um fleiri hluti en veiðipróf t.d. working test og 

meistarakeppni. Lögð önnur tillaga um að nefndin kallist Veiði- og 

Vinnunefnd. Fundur samþykkir. 

 Tillaga kemur að hafa skoðunarmenn á ársreikninga deildarinnar. Marta 

Sólveig og Heiðar bjóða sig fram sem skoðunarmenn ársreikninga til 

stuðnings gjaldkera. Fundur samþykkir. 

 Heiðar ávarpar fundinn og  minnir á að gott deildarstarf er ekki sjálfgefið 

og þarf mikla vinnu, samhug og samvinnu til að viðhalda. Gott samstarf 

er viðkvæmt og getur auðveldlega horfið. Það er hlutverk 

deildarmeðlima að standa vörð um starfið bæði innan deildarinnar og út 

á við.  

 



Fundi slitið. 

 

 


